

\*

Phan Thiết, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Số 31 - TTNB/TG  
ĐT: 3.815496

**THÔNG TIN NỘI BỘ**  
(dùng sinh hoạt Chi bộ tháng 4/2023)

-----

**NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM  
NGÀY GIẢI PHÓNG PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN  
(19/4/1975 - 19/4/2023); GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN  
NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2023)  
VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5**

**NỘI DUNG**

**I- Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi thôi thúc dân tộc Việt Nam thời kỳ mới.**

**II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN của thành phố quý I/2022.**

**III- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.**

**IV- Một số hoạt động của thành phố.**

**V- Văn bản mới.**

## **I- Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi thôi thúc dân tộc Việt Nam thời kỳ mới**

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng quê hương Phan Thiết - Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2023), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023). Thông tin nội bộ xin trích giới thiệu bài viết **“Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi thôi thúc dân tộc Việt Nam thời kỳ mới”** của **Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Quang**, Viện KHXH&NVQS, Học viện Chính trị được đăng trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại thắng mùa Xuân 1975 mở ra một thời kỳ mới, mãi là niềm tự hào, thôi thúc mỗi con người Việt Nam phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Đại thắng mùa Xuân 1975 là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc; sự giác ngộ lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tinh thần quyết chiến, quyết thắng quân xâm lược... là nội dung cốt lõi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, tạo nên khí thế hào hùng của cả dân tộc, làm nên sức mạnh Đại thắng mùa Xuân 1975, cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tinh thần, khí thế của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam được nuôi dưỡng, hun đúc và kìm nén suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được phát huy đến độ rực rỡ trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Sau 48 năm chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình được lập lại, những con cháu của thế hệ chống Mỹ năm xưa, nay vẫn cảm nhận sâu sắc và luôn được thôi thúc bởi khí thế đó, tiến lên giành nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng "đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng

tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta”, theo lời hiệu triệu và kêu gọi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

1. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã đúc kết: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là “tư tưởng và quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội, được thể hiện bằng những hành động anh hùng của một người, một tập thể hay một dân tộc trong lao động và đấu tranh. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam bắt nguồn từ truyền thống kiên cường, bất khuất, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính và sự giác ngộ về mục tiêu lý tưởng cách mạng nên có sức mạnh to lớn, khiến cho mỗi con người, mỗi tập thể và cả dân tộc vượt qua những thử thách khốc liệt, chiến thắng mọi kẻ thù, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đến thắng lợi”.

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới, với nội dung mới, chất lượng mới. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng; phẩm chất anh hùng được hình thành, tôi luyện và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Mỗi khi Tổ quốc bị lâm nguy, thì phẩm chất anh hùng ấy lại được phát huy cao độ, trở thành một giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc. Sự hình thành và nở rộ những hành động tiêu biểu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh là sự phát triển logic, tất nhiên từ truyền thống anh hùng của dân tộc, từ chủ nghĩa anh hùng truyền thống Việt Nam trong điều kiện lịch sử mới.

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là chủ nghĩa anh hùng tập thể mang ý nghĩa xã hội, cộng đồng lớn lao, được lập nên bởi những cá nhân, tập thể anh hùng và

cả dân tộc anh hùng, mà xả thân chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng là nội dung mới, chất mới và chủ yếu nhất. Cội nguồn sâu xa của nó từ lòng yêu nước, thương dân, sự giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tạo nên sức mạnh to lớn, có thể chịu đựng, vượt qua được những thử thách cực kỳ khó khăn, phức tạp, khốc liệt đưa sự nghiệp cách mạng giành những thắng lợi quan trọng, làm nên thắng lợi có tính chất quyết định.

2. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 thực sự là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, thể hiện ở phương diện sau:

Vượt qua “thử thách khốc liệt” bởi “Cuộc đụng đầu lịch sử” của Nhân dân ta với chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân Việt Nam không chỉ phải đương đầu trực tiếp với bộ máy chiến tranh khổng lồ của tên đế quốc hùng mạnh, giàu có nhất thế giới là đế quốc Mỹ, mà còn phải đối đầu với cả một thế giới tư bản chủ nghĩa và đế quốc, cùng bè lũ tay sai, với tiềm lực quân sự vô cùng to lớn. Đây là cuộc đụng đầu lịch sử, bởi đó không chỉ đơn thuần là cuộc đọ sức giữa sức mạnh dân tộc Việt Nam với sức mạnh của thế lực hiếu chiến và xâm lược là đế quốc Mỹ; mà còn là nơi tập trung thử sức giữa sức mạnh của nền độc lập dân tộc, nền hòa bình thế giới và hệ thống xã hội chủ nghĩa với sức mạnh của bè lũ đế quốc mưu toan ngăn chặn, phá hoại hòa bình và tiêu diệt chủ nghĩa xã hội thế giới đang hình thành, phát triển ở Việt Nam, Đông Nam Á ở thời kỳ đó. Như Đảng ta đã chỉ ra, bằng chiến tranh xâm lược Việt Nam, “Đế quốc Mỹ muốn chứng tỏ rằng, với lực lượng quân sự và kinh tế khổng lồ, chúng có thể đè bẹp mọi phong trào giải phóng dân tộc, chặn đứng bước tiến của chủ nghĩa xã hội ở bất cứ nơi nào trên thế giới”.

Việt Nam - một dân tộc đất không rộng, người không đông, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, vì nền độc lập dân tộc mà đứng nên kháng chiến chống Mỹ, chống tên đế quốc đầu sỏ, hùng mạnh, giàu có, tàn bạo nhất; đồng thời chống lại cả một thế lực chống Cộng trên thế giới, chống lại một cuộc gây chiến điển hình nhất của chủ nghĩa đế quốc đối với chủ nghĩa xã hội; những chiến lược, kế sách tàn bạo, “kinh nghiệm” chiến tranh xâm lược, cùng nền khoa học công nghệ chiến tranh hiện đại nhất của thế giới tư bản được Mỹ và bè lũ tay sai đã đem ra thử lửa... Vì vậy, cuộc kháng chiến của Nhân dân Việt Nam thực sự là “Cuộc đụng đầu lịch sử” quyết liệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa chống Cộng do đế quốc Mỹ - “sen đầm quốc tế” cầm đầu.

Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được thể hiện, phát huy rục rờ, tạo nên sức mạnh thần kỳ của Đại thắng mùa Xuân 1975. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - cội nguồn chủ yếu và nguyên nhân trực tiếp làm xuất hiện và phát triển chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, nhân tố cơ bản làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Ý chí quyết đánh và quyết thắng là biểu hiện cơ bản đầu tiên của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ và trong Đại thắng mùa Xuân 1975. Biểu hiện này được Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ rõ trong “Cuộc gặp mặt lịch sử” tại Hà Nội năm 1997 giữa ông với Rôbét Mác Namara, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ - người được coi là “kiến trúc sư trưởng” của chiến tranh Việt Nam, tác giả của “Hàng rào điện tử Mc Namara” tại vùng phi quân sự giữa hai miền Nam - Bắc trong Chiến tranh Việt Nam rằng: “Từ “lo sợ” không có trong tư duy quân sự của chúng tôi. Tại sao? - Vì “không có gì quý hơn độc lập,

tự do”. Chúng tôi nêu quyết tâm là phải thắng và nhất định thắng. Tổ tiên chúng tôi đã từng chiến thắng bao kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới bấy giờ. Nay chúng tôi phải thắng để con cháu xây dựng lại Tổ quốc”. Ý chí đó thể hiện ở lý tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, ở tinh thần quyết chiến, quyết thắng để quốc Mỹ xâm lược; được thắng hoa rực rỡ, trở thành động lực trực tiếp cho những hành động anh hùng của cả dân tộc và mỗi con người Việt Nam, để làm nên sức mạnh chiến thắng quân thù.

Hành động anh hùng, chiến đấu xả thân vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng là biểu hiện sâu sắc và cụ thể của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” đã trở thành lẽ sống tự nhiên của hàng vạn thanh niên; “cả nước ra quân, toàn dân đánh giặc” đã trở thành “lẽ tự nhiên, thường tình” của cả một thế hệ quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, được nhân lên thành cao trào mạnh mẽ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trở thành động cơ bản làm nên chiến thắng mang tầm thời đại. Sự hào hứng tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, lớp lớp người già, người trẻ, phụ nữ, các giới đồng bào không phân biệt dân tộc, tôn giáo, trước hết là thanh niên trên mọi miền đất nước, tham gia phục vụ và bảo đảm mọi mặt cho chiến trường miền Nam, tập trung ở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là sự thể hiện sâu sắc, thăng hoa nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Chính ý chí anh hùng của một dân tộc anh hùng được sinh ra từ lý tưởng cao cả là ĐỘC LẬP, TỰ DO, đã làm nảy nở muôn vàn những hành động trong lao động và chiến đấu, hy sinh quên mình cho lý tưởng cao đẹp đó, như: “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “xe chưa qua, nhà không tiếc”, “thần tốc”, “táo bạo”, “tranh thủ từng phút, từng giờ, xóc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.

Sức mạnh chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh trong Đại thắng mùa Xuân 1975 vừa được hội tụ bởi sức mạnh dân tộc trong 21 năm chống Mỹ, vừa là sự phát huy đến cực điểm sức mạnh của cả dân tộc được hun đúc qua mấy nghìn năm lịch sử vào chiến dịch quyết chiến chiến lược cuối cùng - Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đó còn là sức mạnh tổng hợp của đất nước, của chế độ mới xã hội chủ nghĩa ưu việt ở miền Bắc, tạo động lực, ưu thế tuyệt đối, áp đảo so với quân thù. Tinh thần lên đường giải phóng miền Nam, khí thế ra trận nô nức như đi “trẩy hội” là biểu hiện sinh động nhất, thăng hoa nhất, rộng khắp, vững chắc nhất và sức mạnh vô địch của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong Đại thắng mùa Xuân 1975.

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là sự hội tụ đến đỉnh điểm quyết tâm chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân cả nước nhằm mục tiêu “giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc”. Sự chỉ đạo chiến lược kiên quyết, sắc bén, linh hoạt; sự thực hành tổng tiến công và nổi dậy toàn diện, triệt để, nhanh gọn; cùng sự tiến công dũng mãnh, nhanh chóng giành thắng lợi của quân và dân ta khiến quân địch rối loạn và thất bại về chiến lược, cùng ý chí, tinh thần chiến đấu trước ba đòn tiến công: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh... là thực tế sinh động nhất chứng minh về sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Chính chủ nghĩa anh hùng ấy làm cho sức mạnh chiến đấu của quân và dân ta trên mọi chiến trường, mọi chiến dịch không ngừng lớn mạnh và phát huy cao độ, trở thành sức mạnh “thần tốc”, “một ngày bằng hai mươi năm”, giành toàn thắng. Đúng như Đảng ta đã nhận định trong những trang sử vàng của mình rằng, Đại thắng mùa Xuân 1975 là đại thắng của “cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, ngoan cường và bền bỉ, anh dũng và thông minh của Nhân dân và quân đội cả nước”.

Tư duy quân sự cách mạng, hiện đại mà nền tảng lý luận quân sự vô sản, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối chiến tranh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân là biểu hiện sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, được hội tụ, tỏa sáng ở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Tính chất anh hùng không chỉ là sự biểu hiện ở những hành động anh hùng của mỗi cá nhân, đơn vị, tập thể quân - dân hoặc cả dân tộc Việt Nam, mà còn biểu hiện ở sự tiếp thu, kế thừa, biết vận dụng lý luận quân sự cách mạng và hiện đại nhất của thời đại là lý luận quân sự vô sản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng quân sự đặc sắc Hồ Chí Minh, cùng đường lối chiến tranh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân do Đảng ta xây dựng và tổ chức thực hiện trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc suốt những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc, được vận dụng và thể hiện một cách nhuần nhuyễn trong ở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Chính tư duy quân sự cách mạng và hiện đại này đã đánh bại và chiến thắng tư duy quân sự kiểu cũ, điển hình là tư duy quân sự tư sản, mà đế quốc Mỹ là hiện thân tiêu biểu nhất cho lối tư duy đó. Chúng không thể hiểu được và tính đến một cách đầy đủ và toàn diện sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam; không lý giải được vì sao liên tiếp thất bại của các chiến lược và chiến dịch quân sự do chúng gây nên trên chiến trường Việt Nam, nhất là không thể hiểu nổi thế nào là sức mạnh vô địch của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét về tư duy quân sự Hoa Kỳ: “đó là những bộ óc điện tử nhưng chưa hiểu thấu Việt Nam”; và cũng đúng như nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã phải cúi đầu thừa nhận những nguyên nhân về sự thất bại thảm hại của Mỹ và bè lũ nguy quân, nguy quyền trong Chiến tranh Việt Nam, đó là: “sự đốt nát về lịch sử, văn hóa và chính trị Việt Nam”; cùng với sự cung cấp trang bị



sai lầm cho một “đám người” không có lý tưởng chiến đấu, phục vụ cho các mục tiêu phi nghĩa, “vì đồng tiền”, “ham sống hưởng lạc, sợ chết”.

Sự hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh giúp cho toàn thể Nhân dân Việt Nam và Nhân dân thế giới hiểu được “Tại sao Việt Nam toàn thắng? Tại sao Mỹ thua?”. Nhờ đó mà hiểu được những hình ảnh anh hùng cao đẹp phát triển và nở rộ, những rất đổi bình dị, gần gũi, thân quen đã làm nên chiến thắng lịch sử trong thế kỷ XX, cũng như những thành tựu vĩ đại trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay của những con người Việt Nam sau chiến tranh “súng gươm vứt bỏ, lại hiền như xưa”.

3. Đại thắng mùa Xuân 1975 mở ra một thời kỳ mới, mãi là niềm tự hào, thôi thúc mỗi con người Việt Nam phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Với Đại thắng mùa Xuân 1975, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, cả nước thống nhất, cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. Tuy vậy, những thế lực diệt chủng ở Tây Nam và bành trướng, xâm lược ở phía Bắc vẫn theo đuổi và xâm phạm nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta, đã buộc quân và dân ta bước vào “một cuộc chiến đấu mới”. Nhờ chủ nghĩa anh hùng đã được vun đắp hàng nghìn năm của dân tộc, đặc biệt là nhờ vào niềm tự hào của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã được thể hiện, khẳng định trong Đại thắng mùa Xuân 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, khắc phục, vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất sau 21 năm chiến tranh, để hoàn thành thắng lợi

sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong 14 năm kiên trường chiến đấu ở hai đầu biên giới, để lập lại nền hòa bình trọn vẹn và đúng nghĩa, tạo điều kiện cho cả dân tộc tiến hành khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh quốc tế, khu vực, đất nước hiện nay, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh được tỏa sáng từ Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn là động lực chính trị, tinh thần to lớn của sự nghiệp đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dầu là khó khăn, thách thức của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, của đòi hỏi cao về hội nhập quốc tế và những nguy cơ đang nảy sinh... nhưng chính chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam đã dạy cho chúng ta những tư tưởng, quan điểm về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, nghị lực vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ để đưa đất nước, con người Việt Nam tiến lên, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới; đồng thời tỏ rõ, dân tộc, con người Việt Nam không chỉ anh hùng trong chiến đấu, mà còn anh hùng, sáng tạo gấp nhiều lần trong lao động, xây dựng đất nước.

Trên cơ sở, tiền đề “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” sau 35 năm đổi mới, cả đất nước, dân tộc cũng như mỗi con người Việt Nam đang ra sức học tập, lao động, công tác và chiến đấu để phấn đấu hoàn thành tốt những mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội XIII và Chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra. Với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xử lý hài hòa mối

quan hệ giữa lợi ích quốc gia - dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế... mọi tổ chức, lực lượng, con người Việt Nam đã, đang nỗ lực thích ứng một cách sáng tạo, vượt qua “trạng thái bình thường mới”, khắc phục kịp thời những hậu quả của đại dịch COVID-19, sự khủng hoảng, suy thoái, đứt gãy của nền kinh tế, tài chính, thương mại toàn cầu; tận dụng thời cơ, lợi thế quyết tâm giành được những chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong 5 năm 2021 - 2025, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ lịch sử mới đối với dân tộc mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2045, nhân 100 năm ngày thành lập nước, mỗi con người, tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân cả nước không chỉ biết tự hào, giữ gìn những giá trị, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã xác lập trong thế kỷ XX, mà còn phải ra sức sáng tạo và thể hiện sinh động hơn nữa những biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng đó trên mọi lĩnh vực công tác của mình, nhằm khẳng định “Dấu ấn Việt Nam” đến giữa thế kỷ XXI này. Có như vậy, những biểu trưng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, những giá trị anh hùng của dân tộc Việt Nam đã được thể hiện trong Đại thắng mùa Xuân 1975 sẽ trở nên gần gũi, thiết thực và tỏa sáng hơn trong mỗi con người, cả dân tộc Việt Nam, đồng thời vang vọng khắp thế giới trong những thập niên tới đây.

## **II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN của thành phố quý I/2023**

### **1. Trên lĩnh vực kinh tế**

Tình hình thị trường và giá cả hàng hoá trong quý tương đối ổn định, giá các mặt hàng có tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2023; không xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá quá mức gây bất ổn thị trường. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã chuẩn bị đầy đủ nguồn

hàng phục vụ Tết Nguyên đán với lượng hàng phong phú, đa dạng đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Việc tổ chức chợ Tết Nguyên đán Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra ổn định, đảm bảo an ninh trật tự, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Trong quý I/2023, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết ước đạt 430.000 lượt khách, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách nước ngoài khoảng 72.932 lượt, tăng gấp 07 lần so với cùng kỳ; doanh thu ước khoảng 2.300 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ.

Ước thu quý I/2023 là 332.502 triệu đồng, đạt 22,3% dự toán pháp lệnh và bằng 51,9% so cùng kỳ. Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 11/01/2023 về tăng cường chỉ đạo thu ngân sách năm 2023 để tập trung lãnh đạo thực hiện.

Sản lượng khai thác hải sản trong quý I/2023 ước đạt 8.230 tấn, đạt 14,36% kế hoạch, bằng 99,76% so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay, không phát hiện tàu cá Phan Thiết vi phạm công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra. Chỉ đạo theo dõi và triển khai cách phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, bệnh Cúm gia cầm, Đại chó..., nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời vật nuôi mắc bệnh, không để dịch lan rộng trên địa bàn thành phố. Tình hình triển khai bảo vệ và phát triển rừng được đảm bảo, kịp thời. Chỉ đạo theo dõi diễn biến của thời tiết, rà soát chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Rà soát, kiểm kê trang thiết bị phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

## **2. Về đầu tư phát triển, quản lý đô thị**

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công và các công trình bức xúc của thành phố năm 2023; tập trung giải quyết tháo gỡ khó

khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh như Dự án Kè sông Cà Ty (*đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm*), Chung cư sông Cà Ty, Cảng Hàng không Phan Thiết, cầu Văn Thánh, dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn (*đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần*), Dự án làm mới Đường trục ven biển ĐT.719B (*đoạn Phan Thiết - Kê Gà*), Dự án Đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành (*đoạn từ đường Quốc lộ 1A đến đường ĐT.719B*), đầu tư nâng cấp đường Trần Quý Cáp, đường Trần Hưng Đạo, đường Thủ Khoa Huân, sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (*đoạn từ khu du lịch Hoàng Ngọc đến Ngã 3 Làng chài*)... Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 703-KL/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng mở rộng thành phố Phan Thiết và định hướng quy hoạch một số khu vực quan trọng của thành phố Phan Thiết.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh “*về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất*”; Công văn số 488-CV/TU, ngày 23/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh*”, theo đó Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 03/02/2023 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố để tăng cường thực hiện lĩnh vực này; lắng ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung; đã tập trung chỉ đạo xử lý có hiệu quả tình trạng lấn chiếm đất 02 bên đường Võ Nguyên Giáp và đất dự án xảy ra tại các địa bàn Mũi Né, Hàm Tiến, Phú Hải, Tiến Thành; chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn phường Hàm Tiến, Phú

Thủy. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo xử lý công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn theo Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy, Thành ủy Phan Thiết đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 31/01/2023 về thực hiện chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” để tập trung chỉ đạo thực hiện; chỉ đạo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 275/VP-KT, ngày 16/01/2023 về việc cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường và hướng tới đóng cửa bãi rác Bình Tú, xã Tiến Thành.

### **3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội**

Tổ chức Ngày chạy đầu năm chào mừng năm mới 2023; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Phan Thiết lần thứ XXV năm học 2022-2023. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 như: Đường hoa Xuân Quý Mão 2023, bắn pháo hoa tầm thấp đêm Giao thừa tại cầu Lê Hồng Phong, Chương trình văn nghệ đêm Giao thừa tại ngã 7, biểu diễn lân - sư - rồng tại công viên Võ Văn Kiệt, Giải đua thuyền, thúng trên sông Cà Ty (mùng 2 Tết), Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né (mùng 4 Tết),...tham gia Giải Leo núi Tà Cú tỉnh Bình Thuận năm 2023.

Tuyên truyền phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025, hướng tới 100 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030); Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Công tác chính sách xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Nhân dịp năm mới Xuân Quý Mão 2023, thành phố Phan Thiết chi tiền quà Tết của Chủ tịch nước cho 2.759 đối

tượng chính sách với số tiền 835.800.000 đồng; tiền quà Tết của tỉnh cho 11.504 đối tượng chính sách và đối tượng bảo hiểm xã hội với số tiền 21.247.000.000 đồng; chi 40 triệu đồng tiền quà của tỉnh đi thăm 40 gia đình chính sách tiêu biểu. Đã chi trả trợ cấp thường xuyên tháng 01 và 02/2023 cho 1.431 đối tượng chính sách với số tiền 4.996.405.226 đồng; thành phố đi thăm, tặng quà 35 gia đình chính sách tiêu biểu với số tiền 28.000.000 đồng; chi tiền quà Tết của thành phố cho 1.733 đối tượng là thương bệnh binh 81% trở lên và gia đình Liệt sĩ, với số tiền 866.500.000 đồng; hỗ trợ tết cho người nghèo với số tiền 1.509.500.000 đồng (trong đó, hỗ trợ 442 hộ nghèo, 751 hộ cận nghèo và 26 hộ mới thoát nghèo từ nguồn Quỹ Vì người nghèo thành phố với số tiền 609.500.000 đồng; huy động từ các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm số tiền 900.000.000 đồng để tặng 1.400 suất quà). Tổ chức đoàn đi thăm chúc thọ, mừng thọ cho 13 người tròn 100 tuổi và 121 người tròn 90 tuổi, với số tiền 93.800.000 đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng 50 suất quà cho các gia đình quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa và các chủ phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, với số tiền 35.000.000 đồng; thăm và tặng quà cho 11 gia đình thuyền viên gặp nạn với số tiền 11.000.000 đồng. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình "Tết Nhân Ái" Xuân Quý Mão năm 2023 (Hội chợ 0 đồng), trao tặng 340 suất quà cho trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn với số tiền là 172.000.000 đồng.

#### **4. Về quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền**

##### *4.1. Về quốc phòng - an ninh*

Tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2023 đạt chỉ tiêu (188/188 thanh niên). Tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền,

quyền chủ quyền trên các vùng biển Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010, Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ. Chủ động thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 31 vụ, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 01 vụ (lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Thanh Hải); so với cùng kỳ năm 2022 tăng 14 vụ (31/17). Bắt 15 vụ/18 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; ngoài ra, phối hợp với phòng PC04, PK02, tổ tuần tra CS113, Đoàn Biên phường Thanh Hải bắt 12 vụ/44 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt, xử phạt vi phạm hành chính 30 vụ/32 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực phòng chống, kiểm soát ma túy với số tiền 47,25 triệu đồng.

Tình hình tai nạn giao thông, xảy ra 09 vụ, làm 04 người chết, 09 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2022 không tăng, không giảm về số vụ (09/09), giảm 01 người chết (04/05), tăng 04 người bị thương (09/05). Bắt 19 vụ/108 đối tượng đánh bạc, đã khởi tố 05 vụ/23 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/34 đối tượng với số tiền 53 triệu đồng. Tình hình cháy, nổ xảy ra 01 vụ, không thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 05 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 03 vụ (01/04).

#### *4.2. Về xây dựng chính quyền*

Chỉ đạo UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, phường, xã; gắn với thi đua, khen thưởng và triển khai Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 31/01/2023 của Thành ủy Phan Thiết thực hiện chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”, trong đó phát động tổ chức cuộc thi tuyên truyền phố xanh - sạch - đẹp trên địa bàn 18 phường, xã.



Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo rà soát hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân còn tồn đọng trên phần mềm Một cửa điện tử thành phố; triển khai kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2023 của thành phố Phan Thiết.

Chỉ đạo triển khai Thông tư số 46/2022/TT-BCA, ngày 04/11/2022 của Bộ Công an quy định về kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác.

### **III- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

#### **Người Trưởng khu phố luôn hết lòng vì dân**

Trong những ngày đầu tháng 2/2023, khi cái nắng gay gắt và những cơn gió mạnh bất thường hơn so với các năm trước, anh Nguyễn Hồng Thanh - sinh năm 1980 với dáng cao, gầy đang tích cực đi vận động cho cô Lê Thị Hồng sinh năm 1965 là hộ gia đình khó khăn của khu phố 7, phường Đức Nghĩa nhập viện phải mổ khi gia đình không có tiền để đóng viện phí. Đây chỉ là một trong những công việc mà anh Thanh đã thường xuyên làm trong thời gian qua trong quá trình đảm nhiệm làm khu phố trưởng.

Anh Thanh cho biết: *Được bầu làm Trưởng Khu phố từ năm 2017 khi mới 37 tuổi, cũng chưa có kinh nghiệm trong công tác dân vận và với tâm tư lo lắng đặc thù khu phố có đông dân số nhất toàn phường, đa phần người dân hoạt động nghề lao động biển, lao động phổ thông là chính vì thế điều kiện trình độ dân trí không đồng đều, việc am hiểu tiếp thu về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước rất hạn chế...ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân*

*dân để thực hiện và hoàn thành đạt các chỉ tiêu được giao hàng năm của địa phương là rất khó khăn.*

Nhưng với sức trẻ của mình, với sự chỉ đạo của Chi bộ, sự đoàn kết nhất trí cao của Ban Điều hành khu phố, Ban Công tác Mặt trận và các Chi hội đoàn thể khu phố, anh Thanh đã tích cực triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do địa phương phát động, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: *“Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”*, anh Thanh đã luôn hết lòng vì dân, tận tình giúp đỡ người dân khi cần thực hiện các thủ tục hành chính, những việc làm không tên, không kể ngày đêm, khi bà con cần là có anh Thanh giúp đỡ, không nề hà bất cứ việc gì, như trong đợt dịch Covid-19, anh Thanh đã phối hợp vận động tiền mặt để mua rau, gạo, trứng và nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm phát cho bà con trong khu phố với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Vận động hỗ trợ đợt xuất 02 trường hợp: 01 anh Lê Văn Dũng bán vé số đi mổ tay với số tiền 12.205.000đ; 01 bé Phạm Gia My 6 tháng tuổi mổ tim với số tiền 12 triệu đồng. Khi đợt dịch qua đi, khi có hướng dẫn của phường về việc hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch bệnh, anh đã tận tình giúp đỡ người dân làm các thủ tục cần thiết, kể cả là dùm các giấy tờ cho bà con đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. Trong các đợt hỗ trợ vừa qua khu phố 7 đã có nhiều người được nhận tiền hỗ trợ kịp thời đã phần nào giải quyết những khó khăn trước mắt khi bị ảnh hưởng bởi đợt dịch làm bà con rất phấn khởi, đồng tình, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. *“Anh Thanh luôn sống hết lòng vì người dân trong khu phố, không nề hà bất cứ điều gì, khi người dân cần là anh sẵn lòng giúp đỡ, như khi tôi làm lại giấy khai sinh cho gia đình thì anh Thanh đã làm giùm các thủ tục giấy tờ đầy đủ nên khi nộp UBND phường Đức Nghĩa là được nhận ngay và giải quyết sớm để gia đình thực hiện công việc của mình”*. Chị Hà Thị Mỹ Dung cho biết.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh đã rút ra cho mình rất nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng. Với anh gắn bó với các phong trào tại địa phương không chỉ là trách nhiệm, tinh thần vì cộng đồng mà hơn thế còn xuất phát từ chính cái tâm, sự thấu hiểu, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố. Từ việc nắm rõ hoàn cảnh của từng gia đình trong khu phố nên anh Thanh hiểu được ai cần gì và gia đình họ như thế nào để từ đó làm cầu nối giúp bà con. Khi thì gia đình này bị bệnh ung thư, bị tai nạn hoặc thiếu gạo ăn, học sinh nghèo không có sách vở đến trường; anh Thanh đã vận động các nhà hảo tâm, bà con nhân dân trong khu phố và cả kêu gọi trên mạng xã hội đóng góp kinh phí mua gạo, quà phát cho các hộ khó khăn; tặng quà cho trẻ em nghèo vào năm học mới, tổ chức lễ Trung thu cho các cháu, vận động quà tết cho các hộ gia đình khó khăn. Trong năm 2022 anh tiếp tục vận động hỗ trợ đột xuất 05 trường hợp với tổng tiền 70.920.000đ, bao gồm 01 trường hợp bị tai nạn với số tiền 19.870.000đ; 01 trường hợp chết với số tiền 14.050.000đ; 01 trường hợp đi khám bệnh với số tiền 5.000.000đ; 01 trường hợp bị ung thư vú với số tiền 22.300.000đ; 01 trường hợp đi sanh với số tiền 9.700.000đ và 01 trường hợp khó khăn bị bệnh đi bệnh viện điều trị với tổng tiền 14.955.000đ.

Ngoài ra, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND phường thực hiện chủ đề năm 2023 “chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn phường, anh Thanh đã phối hợp với các đoàn thể khu phố vận động các hộ dân đóng góp kinh phí thực hiện 03 công trình với số tiền 19.150.000 đồng, trong đó thay 200m dây điện chiếu sáng với 3.150.000 đồng; nạo vét bùn và thay 12 nắp cống với 6.500.000 đồng và thực hiện tốt việc gắn cờ Tổ quốc theo quy cách trên một số tuyến đường của khu phố với

9.500.000 đồng. Việc làm này rất có ý nghĩa, thể hiện lòng yêu nước và đồng thuận của Nhân dân trong việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp Lễ, Tết.

Anh Đỗ Ngọc Quý - Bí thư chi bộ khu phố 7 cho biết: *“Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình của anh Thanh còn khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm là Trưởng khu phố, được đại đa số cử tri tin nhiệm. Với những việc làm thiết thực, rõ ràng, minh bạch, kịp thời nhằm giúp cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh thật sự khó khăn khi bệnh đau hoặc trong lúc lao động không may gặp tai nạn, không có khả năng cho con đến trường... Là một cán bộ khu phố trưởng rất năng nổ, nhiệt huyết với phong trào, được bà con nhân dân trong khu phố thương yêu, đùm bọc”*.

Khu phố 7 giáp với sông Cà Ty, là một trong những khu phố đông dân nhất phường Đức Nghĩa và có 553 hộ với 2.458 khẩu, trong đó có 70% làm nghề lao động biển, lao động phổ thông và 30% còn lại là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước. Toàn khu phố có 12 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo và còn nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng các tầng lớp nhân dân khu phố luôn đoàn kết ổn định, đồng thuận tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương, sự phát động tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của phường. Trong thời gian qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát huy tinh thần “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, sự quan tâm lãnh đạo các cấp từ phường cho đến khu phố, cùng với sự nỗ lực của bản thân anh Thanh trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao, sự nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế của Nhân dân trong khu phố cho nên có sự chuyển biến rõ nét về đời sống, thu nhập của Nhân dân ngày càng được khấm khá và nâng cao hơn; tình hình an ninh trật tự từng bước ổn định, sự đoàn kết tình làng nghĩa xóm trong nội bộ nhân dân ngày càng thắt chặt, bộ mặt hạ tầng bên trong khu

dân cư ngày càng khang trang, thông thoáng và sạch đẹp, từng bước góp phần xây dựng Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” và phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”. Điển hình trong năm 2021: tổng số hộ đạt Gia đình văn hoá: 526 hộ/538 hộ, đạt tỷ lệ 97,76%; năm 2022 tổng số hộ đạt Gia đình văn hoá: 518 hộ/526 hộ, đạt tỷ lệ 98,47% và Khu phố đạt chuẩn danh hiệu Khu phố văn hoá trong nhiều năm liền.

Trong quá trình tham gia các hoạt động của khu phố, anh Thanh nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen của thành phố, phường và khu phố. Bà Đỗ Thị Thúy Nga - Chủ tịch UBND phường Đức Nghĩa cho biết: “*Anh Thanh là một trong những khu phố trưởng nhiệt tình, năng nổ, tích cực trong các hoạt động phong trào địa phương. Anh thường xuyên vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ người dân khó khăn, hoạn nạn trên địa bàn*”.

Không thể kể hết những gì mà anh Nguyễn Hồng Thanh đã đóng góp, chỉ biết rằng nhờ sự đồng hành của anh đã góp phần đưa các phong trào của khu phố 7, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết nói riêng từng bước phát triển, kết quả năm sau đạt được luôn cao hơn năm trước và người dân ngày càng tin yêu người Trưởng khu phố luôn hết lòng vì dân. Với kết quả đạt được trong thời gian qua, địa phương đã đề nghị thành phố khen thưởng cá nhân anh trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

#### **IV- Một số hoạt động của thành phố**

##### **1. Thành uỷ Phan Thiết sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 23 của Tỉnh uỷ**

Chiều ngày 20/3/2023, Thành uỷ Phan Thiết đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 18 phường- xã của thành phố sơ kết 02 năm (giai đoạn 2020- 2022) thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 21/4/2017 của

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố. Ông Nguyễn Văn Luân- Phó Bí thư thường trực Thành uỷ chủ trì hội nghị; cùng dự có ông Lê Văn Chơn- Phó Chủ tịch UBND thành phố, thường trực HĐND thành phố; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành uỷ; Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội và các phòng, đơn vị có liên quan của thành phố. Tại điểm cầu các phường- xã có lãnh đạo Đảng uỷ; Bí thư Chi bộ và trưởng ban điều hành các khu phố, thôn.

Trong 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của BTV Tỉnh ủy, các phong trào thi đua được triển khai thực hiện phong phú, đa dạng, linh hoạt, cơ bản đạt nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trên một số mặt, thể hiện được khí thế thi đua sôi nổi ở địa bàn dân cư. Nhiều địa phương trên địa bàn TP. Phan Thiết có cơ sở hạ tầng khang trang hơn, đời sống của người dân được nâng lên, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư được thắt chặt. Qua đó, thành phố đã cơ bản hoàn thành 04 mục tiêu chính trong Chỉ thị số 23. Đó là: Nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; Vận động nhân dân trong thôn, khu phố thực hiện tốt “4 không” (không để xảy ra trọng án và tệ nạn xã hội phức tạp, không để xảy ra vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra khiếu kiện tập trung đông người, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng); Vận động nhân dân tham gia hưởng ứng và thực hiện các phong trào do địa phương phát động; Xây dựng chi bộ thôn, khu phố, ban điều hành, ban công tác mặt trận và các chi hội, đoàn thể khu phố, thôn đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Việc phát động phong trào và tổ chức thực hiện của từng thôn, khu phố đã đi vào nề nếp, tạo được động lực để Nhân dân hưởng ứng thực hiện; cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở địa bàn dân cư có ý thức tham gia ngày càng nhiều hơn; các công trình phục vụ thiết thực cho

đời sống của Nhân dân được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả, góp phần nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Luân- Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Phan Thiết đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của các thôn, khu phố trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị số 23 của BTV Tỉnh uỷ trong thời gian qua. Phó Bí thư thường trực Thành uỷ cho biết, theo quyết định của BTV Tỉnh uỷ, trong thời gian tới, tỉnh sẽ không tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23 để dồn sức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các phong trào thi đua do Trung ương và cấp thẩm quyền phát động. Phó Bí thư thường trực Thành uỷ đề nghị, các khu phố, thôn, Đảng uỷ, UBND các phường, xã trong thời gian đến cần phát hiện, nhân rộng nhiều hơn các mô hình thi đua đạt hiệu quả, đồng thời, làm tốt công tác khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tổ chức có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Phó Bí thư thường trực Thành uỷ cũng mong muốn, các địa phương phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua ở từng địa bàn khu phố, thôn ngày một chất lượng hơn, từ đó, góp phần cùng với thành phố đạt được mục tiêu, phát triển mạnh về kinh tế và ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Dịp này, 05 cá nhân và 10 tập thể đã được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua theo Chỉ thị số 23 ngày 21/4/2017 của BTV Tỉnh uỷ (giai đoạn 2020- 2022).

## **2. Phan Thiết ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường chào đón năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận Hội tụ xanh**

Chào mừng sự kiện Năm du lịch quốc gia với chủ đề Bình Thuận - Hội tụ xanh và thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ

gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp” cùng với các hoạt động, hạng mục, công trình phần việc được triển khai từ tỉnh đến thành phố, Phan Thiết đã và đang có nhiều hoạt động tích cực hưởng ứng. Trong đó, ra quân tổng vệ sinh môi trường và tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện để góp phần quảng bá hình ảnh, điểm đến Phan Thiết, Bình Thuận xanh - sạch - đẹp đã và đang được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

Bà Hoàng Thị Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân An cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Phan Thiết và đảng ủy phường, từ đầu tháng 3 đến nay, Xuân An cũng đã tổ chức nhiều lần ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Điều đáng nói, trong các đợt ra quân này cùng với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức phường, địa phương cũng ghi nhận sự góp sức phối hợp của các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn phường. Đặc biệt, bằng hình thức vận động xã hội hóa, Xuân An cũng đã giải phóng được các điểm tập kết rác tại các khu vực đất trống do nhà nước quản lý, tồn tại trong thời gian dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Trong đó, đáng chú ý, với sự chung sức này địa phương cũng đã huy động các phương tiện xe cơ giới như: xe múc, xe tải để gom và chở đến bãi rác tập trung trên 100 mét khối rác quanh khu vực đối diện cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh. Cùng với đó, nhiều điểm đen tập kết rác không đúng nơi, đúng giờ quy định đã được địa phương dọn và dẹp bỏ. Sau khi ra quân dọn dẹp vệ sinh, Xuân An cũng đồng thời tổ chức cấm biển cấm đổ rác thải tại những nơi bức xúc, và ra thông báo nhắc nhở, vận động bà con nhân dân về các khung giờ đưa rác ra phía trước nhà trên từng tuyến đường cụ thể. Song song đó, phường vận động lắp đặt các camera an ninh trên các tuyến đường và các khu vực đất trống; kết quả, từ đầu năm 2023 đến nay, Xuân An đã tiến hành cấm 06 bảng cấm đổ rác và vận



động lắp thêm 05 camera tại các khu vực thường ghi nhận xuất hiện điểm đen về rác trước đây. Bà Hoàng Thị Hiếu nói thêm: “Đi đôi với công tác tuyên truyền, vận động và ra quân dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn toàn phường Xuân An cũng đặc biệt chú ý đến việc phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thông qua công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, qua hệ thống camera an ninh được lắp đặt và qua các nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân. Trong đó, vào ngày 14/3, phường cũng đã phát hiện, lập biên bản xử lý và ban hành quyết định xử phạt hành chính 01 trường hợp với số tiền 01 triệu đồng cho hành vi đổ rác sai quy định. Cùng với đó, địa phương cũng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động dọn dẹp vệ sinh vào các dịp lễ và thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trong năm để chào mừng sự kiện năm du lịch quốc gia 2023 diễn ra tại Bình Thuận và hưởng ứng thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn phường”.

Không riêng gì phường Xuân an, qua ghi nhận của PV Đài chúng tôi, trong nhiều ngày qua, trên địa bàn Phan Thiết khắp các phường xã cũng có nhiều hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đơn cử như tại Tiến Thành - địa phương có địa điểm diễn ra đêm khai mạc Năm du lịch Quốc gia vào tối ngày 25/3. Ông Nguyễn Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, cho biết: “Vinh dự trước sự kiện trọng đại này, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP, Tiến Thành đã xây dựng nhiều kế hoạch bao gồm các kế hoạch phối hợp để triển khai công tác phục vụ, đảm bảo cho đêm khai mạc diễn ra thành công. Trong đó, từ nhiều ngày qua, cùng với việc huy động lực lượng tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang 2 bên tuyến đường Lạc Long Quân - Âu Cơ hay còn gọi ĐT 719, xã còn liên tục tổ chức lực lượng thu gom, dọn dẹp vệ sinh dọc bãi biển. Tiến Thành cũng xác định

*cùng với sự kiện đêm khai mạc Năm du lịch quốc gia thì địa phương sẽ thu hút thêm nhiều lượt khách đến tham dự lễ cũng như du khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng nên việc duy trì giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan sạch đẹp trên toàn xã sẽ rất quan trọng để góp phần xây dựng hình ảnh, điểm đến Phan Thiết, Bình Thuận an toàn, sạch đẹp và mến khách”.*

Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 31/01/2023 của Thành ủy Phan Thiết về thực hiện chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 769, ngày 21/02/2023, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã triển khai hoạt động nhằm xây dựng thành phố Phan Thiết có môi trường sống tốt, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế gắn kết với bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững; góp phần thay đổi diện mạo để đón chào sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023. Đồng thời, để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã rà soát các điểm rác thải, nhất là trên các trục đường chính, tuyến đường du lịch của thành phố tại các phường, xã Mũi Né, Hàm Tiến, Thiện Nghiệp, Phú Hải, Tiến Lợi, Tiến Thành; đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn, các địa phương còn lại thường xuyên tăng cường vệ sinh môi trường các tuyến phố, đường hẻm bên trong khu dân cư và tại các điểm tập kết rác. Ngoài ra, UBND thành phố đã có văn bản đề nghị các sở, ngành của tỉnh đóng chân trên địa bàn TP phối hợp thực hiện việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.

Như vậy, hướng đến năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận hội tụ xanh, những cơ hội mới mở ra kèm với những thách thức không nhỏ và sự đồng lòng, quyết tâm của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân, Phan Thiết có đủ cơ sở để lạc quan, tin tưởng bộ mặt của Phan Thiết sẽ khang trang, đẹp hơn,

kinh tế TP sẽ nhanh chóng phát triển bứt phá, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh.

### **3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của IOC Phan Thiết**

Sau hơn 3 tháng khánh thành và đưa vào hoạt động, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phan Thiết (gọi tắt là IOC Phan Thiết) đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác điều hành và quản lý nhà nước; đồng thời thu hút sự quan tâm và đồng tình cao của Nhân dân. Đây cũng là một trong những giải pháp đang được TP. Phan Thiết tập trung triển khai trong tiến trình phát triển đô thị thông minh của Thành phố.

Ngày 09/3/2023, Hệ thống Phản ánh hiện trường, một trong 09 hệ thống thành phần của IOC Phan Thiết tiếp nhận phản ánh của người dân đề nghị quý cơ quan chức năng xử lý “việc cửa hàng điện thoại di động Hưng Thịnh ở địa chỉ 41 Thủ Khoa Huân, khu phố 1, phường Phú Thủy sử dụng loa kẹo kéo để phía trước mở nhạc công suất lớn gây ồn ào, ảnh hưởng đến sức khỏe bà con hàng xóm cả ngày lẫn đêm”. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin bộ phận điều hành của IOC Phan Thiết đã phối hợp chuyển thông tin đến chính quyền phường Phú Thủy để kiểm tra xử lý theo thẩm quyền. Kết quả, trong ngày 09/3, bộ phận văn hóa - xã hội phối hợp với công an phường xuống làm việc với chủ cơ sở nói trên và yêu cầu cam kết thực hiện mở nhạc với âm thanh theo đúng quy định, không gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Cùng với xử lý trên thực tế thì tất cả các thông tin này đều được tải công khai trên phần mềm “Phan Thiết - S”. Và đây là một trong nhiều nội dung được hệ thống phản ánh hiện trường của IOC Phan Thiết tiếp nhận và phối hợp xử lý một cách kịp thời. Ông Đoàn Nguyễn Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND phường Xuân An, cho biết: “ *Việc phản ánh hiện trường thông qua phần mềm kết nối Phan Thiết - S thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực*

*không chỉ cho người dân mà ngay cả chính quyền địa phương trong công tác quản lý điều hành của mình. Thực hiện chỉ đạo của trên, UBND phường cũng đã yêu cầu tất cả cán bộ công chức thực hiện việc cài đặt “Phan Thiết - S” trên điện thoại của mình; đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong phường cùng thực hiện. Qua theo dõi, nhận thấy rằng đây là phần mềm rất hữu ích, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở”.*

Theo Chủ tịch UBND TP.Phân Thiết, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, cho biết: Việc đưa Trung tâm Điều hành đô thị thông minh gọi tắt là trung tâm IOC Phan Thiết đi vào hoạt động từ giữa tháng 11/2022 cho đến nay được xem là bước tiến quan trọng, sự khởi đầu trong tiến trình phát triển đô thị thông minh của TP Phan Thiết, là công cụ để tổng hợp, chỉ huy, điều hành các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương thông qua các giải pháp công nghệ để thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu trực quan theo thời gian trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, thông qua hệ thống IOC, sẽ giúp người dân tương tác với chính quyền một cách thuận tiện hơn, cung cấp dịch vụ công nhanh chóng, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tăng cường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền. Và chính những thông tin hiện trường này sẽ giúp TP xử lý ngay các vấn đề phát sinh có liên quan, nhất là trên các lĩnh vực vệ sinh môi trường, an ninh trật tự để qua góp sức cùng TP thực hiện có kết quả các hoạt động hưởng ứng chủ đề: “*Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp*” gắn với phối hợp tổ chức tốt các hoạt động Năm du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận với chủ đề Bình Thuận hội tụ xanh. “*Qua thời gian hoạt động, chúng tôi nhận được sự đồng thuận rất cao của các cấp, các ngành và người dân,*

*nhất là phần mềm phản ánh hiện trường rất hiệu quả. So với trước đây người dân phải đi đến các cơ quan quản lý hay bằng văn bản để gửi ý kiến kiến nghị của mình còn bây giờ chỉ cần Phan Thiết - S người dân cài đặt rồi gửi trực tiếp phản ánh của mình trên đó. Và chỉ trong vòng tối đa 24 giờ đồng hồ các cơ quan chức năng và cấp thẩm quyền sẽ có phản hồi và trả lời cũng như xử lý và có báo cáo kết quả cụ thể trên phần mềm, từ đó người dân có thể đồng ý hay có kiến nghị thêm. Song song đó, thông qua hệ thống camera tầm cao và camera an ninh cũng đã giám sát được tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông và qua đó kịp thời xử lý sự cố về giao thông khi xảy ra trên địa bàn thành phố” - Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - chủ tịch UBND TP Phan Thiết, cho biết thêm.*

Giai đoạn 1 đưa vào vận hành thí điểm, Trung tâm IOC Phan Thiết được trang bị đầy đủ hạ tầng cơ sở vật chất và trang thiết bị, gồm phòng điều hành, hệ thống IOC gồm có các máy chủ và các phân hệ phần mềm. Trong đó, phòng điều hành tại Trung tâm IOC Phan Thiết được trang bị đầy đủ thiết bị văn phòng, thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền Internet tốc độ cao phục vụ công tác tích hợp dữ liệu, chỉ đạo, điều hành, giám sát và Hệ thống nền tảng IOC (còn gọi IOC platform) và 09 hệ thống thành phần IOC đảm bảo đưa vào vận hành khai thác, gồm: Hệ thống Phản ánh hiện trường; hệ thống báo cáo kinh tế xã hội; hệ thống Giám sát thông tin báo chí, truyền thông trên không gian mạng; Hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự; Hệ thống Giám sát lĩnh vực Y tế; Hệ thống Giám sát lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Hệ thống Camera giám sát vi phạm giao thông; Hệ thống Du lịch thông minh; Hệ thống Giám sát dịch vụ công. Với 9 phân hệ được triển khai tại Trung tâm IOC, TP Phan Thiết đang tiến tới một chính quyền năng động - chính quyền số, hướng tới một chính phủ điện

tử như mục tiêu mà Nghị quyết số 10, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy Bình Thuận về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030 đã đề ra. Chính vì vậy cùng với việc hoàn thiện các trang thiết bị được lắp đặt, Phan Thiết cũng đang tập trung đẩy mạnh việc vận hành Hệ thống phản ánh hiện trường được gọi là “Phan Thiết - S” để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân trên nền tảng số. Cùng với đó, thông qua phòng điều hành tại Trung tâm IOC sẽ giám sát toàn bộ các hoạt động của TP qua hệ thống 06 camera tầm cao và hệ thống camera an ninh ở 18 xã phường phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP. Chính điều này sẽ góp phần quan trọng vào vai trò quản lý điều hành của chính quyền TP nhất là những người đứng đầu các địa phương. Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, nói thêm: *“Với kết quả bước đầu đạt được, trong năm 2023 Phan Thiết tiếp tục hoàn thiện các phần mềm cũng như các cơ sở dữ liệu để góp phần xây dựng một trung tâm hoàn chỉnh. Và chúng tôi tiến đến số hóa tất cả các dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu về đất đai, địa chính, xây dựng để người dân có thể tra cứu và đồng thời chúng tôi cũng mong muốn xây dựng trung tâm này ngày càng thông minh hơn. Hiện nay thì một số công đoạn chúng ta phải điều khiển bằng tay, sắp tới sẽ phối hợp lập ra một số phần mềm hay các chương trình có thể phát hiện cảnh báo, ví dụ như phát hiện về cháy rừng, phát hiện về lấn chiếm đất, xây dựng trái phép.v.v. thì các thông tin dữ liệu đó sẽ phản hồi ngay về trung tâm và ở trên này có thể nhận diện ngay khu vực nào có sự cố đó để chỉ đạo xử lý kịp thời. Cùng với đó hiện thành phố cũng đang tiếp tục học tập, nghiên cứu để kiến nghị lên cấp trên trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự cũng như dự toán kinh phí để cho Trung tâm IOC Phan Thiết đi vào hoạt động hiệu quả và bền vững trong thời gian tới”*.

Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cũng bày tỏ: Việc đưa Trung tâm IOC Phan Thiết đi vào hoạt động chỉ là bước khởi đầu của quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của Phan Thiết nói riêng; phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, còn nhiều khó khăn đặt ra, đòi hỏi sự kiên trì nỗ lực quyết tâm của các cấp chính quyền và sự chung tay của mỗi người dân để xây dựng Phan Thiết ngày càng văn minh - thân thiện - nghĩa tình.

#### **4. Phan Thiết tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2023**

Sáng ngày 14/3/2023, UBND TP. Phan Thiết tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2023. Ông Nguyễn Nam Long- Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận; các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) Phan Thiết và đại diện lãnh đạo Hội đồng NVQS các phường, xã trong toàn thành phố.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 được cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến các phường, xã quan tâm lãnh, chỉ đạo, điều hành sâu sát cụ thể; cơ quan tham mưu tích cực chủ động và được tổ chức thực hiện theo đúng trình tự nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, cơ quan quân sự là trung tâm hiệp đồng thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các bước của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thể hiện đầy đủ tính công bằng, dân chủ và công khai. Đợt giao quân này, bên cạnh giao 151 thanh niên vào các đơn vị quân đội, đồng thời, TP. Phan Thiết còn giao 37 thanh niên vào lực lượng công an. Trong số 151 thanh niên Phan Thiết lên đường thực hiện NVQS có 02 đảng viên, số thanh niên tình nguyện là 71 và 24 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật Đại học- cao đẳng - trung cấp. Số tân binh này được giao cho các đơn vị nhận quân, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 15

công dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 20 công dân, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) - 115 công dân và Trường Quân sự Quân khu 7- 01 công dân; còn 37 công dân tham gia nghĩa vụ công an được giao về cho công an tỉnh.

Trong năm 2024, TP. Phan Thiết tiếp tục thực hiện tốt công tác giao quân hoàn thành 100% chỉ tiêu ở 02 cấp (thành phố và phường, xã). Tập trung nâng cao chất lượng tuyển chọn cử Đảng viên chính thức nhập ngũ (có 1% trở lên so với chỉ tiêu giao quân). Ưu tiên gọi công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 và có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học nhập ngũ; điều khám theo tỷ lệ 04 công dân chọn 01 chỉ tiêu. Cũng trong năm 2024, dự kiến UBND tỉnh sẽ giao cho thành phố tăng so với chỉ tiêu năm 2023. Vì vậy, ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết yêu cầu các cơ quan thường trực Hội đồng NVQS thành phố; UBND, Hội đồng NVQS các phường- xã tập trung tuyên truyền sâu rộng về Luật NVQS, thông qua việc tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân về truyền thống quê hương dân tộc, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật NVQS; tính toán, phân công lại thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn cho phù hợp để nắm chắc thực lực; làm tốt công tác khám sức khỏe, thực hiện đúng Thông tư, Hướng dẫn, Kế hoạch; cử cán bộ Y, Bác sỹ có chuyên môn tham gia đoàn khám, khám đúng chuyên khoa, kết luận chính xác, phúc tra lại sức khỏe trước lúc giao quân, không để bù đổi sức khỏe khi giao quân; các phường- xã cần quan tâm lãnh, chỉ đạo cử đảng viên chính thức nhập ngũ đạt tiêu chuẩn và chỉ tiêu; tổ chức thăm hỏi động viên chiến sỹ mới đang huấn luyện tại các đơn vị nhận quân theo kế hoạch của thành phố...

Tại hội nghị, UBND TP. Phan Thiết đã tặng giấy khen cho 05 cá nhân và 03 tập thể vì đã có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023



## **5. TP. Phan Thiết họp bàn triển khai tổ chức Lễ hội Cầu ngư năm 2023**

Sáng ngày 01/3/2023, UBND TP. Phan Thiết tổ chức cuộc họp bàn triển khai công tác tổ chức Lễ hội Cầu ngư năm 2023 ở Vạn Thủy Tú- phường Đức Thắng. Ông Lê Văn Chơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Lễ hội cầu ngư mang bản sắc đặc trưng vùng miền rất ý nghĩa, tạo sự yên tâm của ngư dân khi ra khơi bám biển. Đây được coi là điểm nhấn và là ngày hội có sức thu hút đông đảo Nhân dân địa phương và du khách, là dịp để ngư dân thể hiện tấm lòng thành kính của mình đối với thần Nam Hải và cầu mong sự phù hộ, độ trì để việc đánh bắt hải sản trên biển luôn gặp bình an, may mắn. Từ năm 2009 đến nay, Phan Thiết không tổ chức lại lễ hội này, chỉ có một số ngư dân vùng biển tự phát tổ chức. Lễ Hội Cầu ngư diễn ra trong tháng 6 âm lịch vào dịp Lễ hội Cầu ngư chính mùa, từ ngày 06-08/08/2023 (nhằm ngày 20- 22 tháng 6 âm lịch). UBND Thành phố sẽ tổ chức khai mạc lễ hội vào tối ngày 05/08/2023 (nhằm ngày 19 tháng 6 âm lịch). Gồm 02 phần: lễ và hội. Phần lễ gồm: rước Lệnh Ông Sanh và Lễ phóng đăng trên sông Cà Ty. Phần hội tại khu vực bờ kè đường Trung Trắc và trên sông Cà Ty, gồm các hoạt động, như: hội chợ trưng bày, triển lãm (tập trung chủ yếu sản phẩm từ biển), hội đánh bài chòi và biểu diễn nghệ thuật. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã phát biểu góp ý, bổ sung thêm một số hoạt động trong phần Hội; cách thức, lộ trình và phương tiện điều hành trong lễ rước Lệnh Ông Sanh...

Kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Chơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết yêu cầu: trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu, Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố phối hợp với Ban quản lý di tích Vạn Thủy Tú sớm xây dựng kế hoạch chậm nhất ngày 15/3/2023 để các đơn vị liên quan góp ý thêm để hoàn chỉnh.

Trong đó, phải phân công trách nhiệm thật cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách trong từng hoạt động, và thành lập các tiểu ban môi trường, an ninh trật tự, hậu cần. Phó chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền lễ hội Cầu ngư ở Vạn Thủy Tú- phường Đức Thắng nhằm giới thiệu khách du lịch về sinh hoạt văn hoá truyền thống địa phương, qua đó tạo sự thu hút du khách đến Phan Thiết cùng với nghỉ dưỡng, tham quan, tìm hiểu các giá trị văn hoá; góp phần xây dựng và phát triển thành phố du lịch đặc sắc của đô thị vùng biển gắn với năm du lịch Quốc gia 2023.

## **V- Văn bản mới**

### **Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2023**

#### **1. Thi tuyển công chức, đạt kiểm định đầu vào được miễn thi vòng 1**

Nghị định số 06/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ 10/4/2023.

Theo Nghị định trên, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển.

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền; được tổ chức định kỳ 2 lần vào tháng 7 và tháng 11 hằng năm.

Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung kiểm định gồm: hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, quản lý hành chính Nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ... và đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.

Việc tổ chức thi vòng 1 trong thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP đến hết ngày 31/7/2024. Trong thời gian này, người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định này khi tham gia thi tuyển công chức không phải thực hiện thi vòng 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Kể từ ngày 1/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

## **2. Bổ sung COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội**

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BYT ngày 9/2/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Thông tư số 02/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2023.

Thông tư số 02/2023/TT-BYT bổ sung thêm một bệnh nghề nghiệp (bệnh COVID-19) vào Điều 3 Thông tư số 15/2016/TT-BYT - Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định (danh sách trong Điều 3 này có 34 bệnh, tăng lên thành 35 bệnh). Bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Thông tư số 02/2023/TT-BYT sửa đổi Điều 3 Thông tư số 15/2016/TT-BYT - Nguyên tắc chẩn đoán, điều trị, dự phòng đối

với người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp thành Điều 3a; bổ sung Phụ lục 35 (hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp) và Phụ lục 36 (biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với virus SARS-CoV-2) ban hành kèm theo Thông tư này.

### **3. Quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập**

Thông tư 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 27/4/2023.

Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi khoản 2 Điều 8 về gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị. Theo đó, gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có thể có một hoặc nhiều thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, hoặc sinh phẩm tham chiếu, mỗi thuốc là một phần của gói thầu.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 14 về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, khi lập kế hoạch chọn nhà thầu, đơn vị tham khảo các thông tin tài liệu về giá thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu, báo giá hoặc hóa đơn bán hàng... để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền.

**BAN TUYÊN GIÁO**